

# โหวตเลขา'กสทช.'วันนี้ 'ไตรรัตน์'ปะทะ4บอร์ดสตูว์น

## ● พ่วงวาระสำคัญ เคาะดีลเอไอเอสควบ 3BB

จับตาประชุมกสทช.วันนี้ โหวต 2 วาระใหญ่ แต่งตั้ง "ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล" นั่งเลขาธิการคนใหม่ พ่วงไฟเขียวดีล "เอไอเอสควบ 3BB" สลอป่วนตลบทัดกำลัง 4 บอร์ดจัดซื้อ "หมอมให้" หลังประธานบอร์ดใช้สิทธิขาด เสนอชื่อ "ไตรรัตน์" เพียงคนเดียว เหมินเสียงข้างมาก ส่วนดีลใหญ่ 3BB โอกาสผ่านฉลุย...!! หลัง 4 คณะอนุกรรมการส่งข้อมูลครบถ้วนแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ก.ย. 2566) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะมีการประชุมที่จังหวัดนครพนม (นอกสถานที่) จากเดิมจัดในสำนักงานกสทช. เป็นการประชุมครั้งที่ 19/2566 โดยมีวาระการประชุม ประกอบด้วยเรื่องเสนอเพื่อทราบ 8 เรื่อง เรื่องที่ค้างพิจารณา 37 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา 16 เรื่อง

โดยวาระสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้ ได้แก่ วาระการพิจารณาการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และบริษัท ทริปเปิลที



### โหวตเลขา

บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ในเครือบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ที่กสทช.ระบุว่า เป็นระเบียบวาระที่กำหนดเวลาตามกฎหมาย หรือมีความเร่งด่วน

พร้อมกันนี้ อีกหนึ่งวาระสำคัญที่ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมและประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามมาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือวาระการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือ "ตำแหน่งเลขาฯ กสทช." ที่ว่างเว้นมายาวนาน

กว่า 3 ปี 2 เดือน และถือว่าเป็นวาระที่ค้างพิจารณาจากครั้งก่อน

โดยมีรายงานข่าวว่า นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช.จะมีการเสนอชื่อ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ และรองเลขาธิการกสทช.เพียงคนเดียว เพื่อให้ที่ประชุมบอร์ดลงมติเห็นชอบตามที่เสนอดังกล่าว หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้สมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาเลขาฯ กสทช.จำนวน 9 คน และเปิดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา (มีผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ 8 คน)

อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าผู้สมัคร 7 ราย ได้รับหนังสือแจ้งมาจากสำนักงานกสทช.ว่า ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาฯ กสทช. และมีเพียงนายไตรรัตน์คนเดียว

เท่านั้นที่ไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว

สำหรับนายไตรรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขาธิการกสทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 (หลังจากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาฯ กสทช.) และต่อมา วันที่ 9 มิ.ย. 2566 ที่ประชุมบอร์ดกสทช. มีมติเสียงข้างมาก (พล.อ.ท.ชนพันธ์ุ หราญ-เจริญ, น.ส.พิรงรอง รามสูต, นายศุภชัย คุภชลาศัย, นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์) 4 ต่อ 1 งดออกเสียง 2 ให้นายไตรรัตน์พ้นจากตำแหน่งรักษาการเลขาธิการกสทช. แต่ให้คงไว้ซึ่งตำแหน่งรองเลขาธิการกสทช.ตามเดิม พร้อมให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย เนื่องจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการของสำนักงานกสทช.เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ให้ความเห็นว่าอาจมีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างไรก็ดี วันที่ 21 มิ.ย. 2566 พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการประจำประธานกสทช. ลงนามประกาศข่าวส่งถึงพนักงานกสทช.ว่า ขณะนี้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช. ยังไม่ได้ลงนามยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งตั้งนายไตรรัตน์เป็นรักษาการเลขาธิการกสทช. และยังไม่ได้แต่งตั้งนายภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการกสทช. ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการแทนแต่อย่างใด โดยให้เหตุผลว่าเป็นอำนาจของประธานฯ ดังนั้นนายไตรรัตน์จึงยังคงดำรงตำแหน่งรักษาการอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 21 กันยายน 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7268

หน้า: 1(บน), 29

Col.Inch: 84.61 Ad Value: 71,241.62

PRValue (x3): 213,724.86 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โทวตเลขา'กสทช.'วันนี้'ไตรรัตน์'ปะทะ4บอร์ดส่วุ่น พ่วงวาระสำคัญ เคาะดีลเอไอเอสควบ...

และรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เป็นโจทก์ฟ้อง พล.อ.ท.ชนพันธ์ หรัยเจริญ เป็นจำเลยที่ 1 น.ส.พิรงรอง รามสูต (จำเลยที่ 2) นายศุภชัย ศุภชลาศัย (จำเลยที่ 3) นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (จำเลยที่ 4) และนายภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ (จำเลยที่ 5) ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,86,157 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

โดยคำฟ้องบรรยายว่า เดิมโจทก์มีตำแหน่งรองเลขาธิการกสทช.ฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร กับรักษาการเลขาธิการกสทช. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2566 พวกจำเลยได้พิจารณาเกี่ยวกับเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย และตั้งคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้ว คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีความเห็นลอย ๆ ว่าจะการพิจารณาเกี่ยวกับเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าว โจทก์มีการกระทำผิดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนร่วมกันมีมติปลดโจทก์ออกจากตำแหน่ง โดยไม่มีกฎหมายรองรับให้กระทำได้ แล้วเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชนทันที ทำให้โจทก์เสียหายโดยศาลนัดไต่สวนคำฟ้องเพื่อพิจารณารับหรือไม่รับคำฟ้อง วันที่ 3 ต.ค. 2566 นี้

แหล่งข่าวจากบอร์ดกสทช. เปิดเผยกับ "ข่าวหุ้นธุรกิจ" ว่าจากการสอบถามประธานบอร์ดกสทช.ล่าสุด พบว่ายังไม่ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาฯ กสทช.คนใหม่ แม้จะรู้กันแล้วว่าเป็นนายไตรรัตน์ โดยประธานฯ ยืนยันว่าจะเปิดเผยในการประชุมวันนี้ (21 ก.ย.) โดยที่ผ่านมานายแพทย์ สรรณ

ได้ออกประกาศสรรหาตัวเลขาธิการกสทช. และการคัดเลือกด้วยตัวเองทั้งหมด โดยอ้างพ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา 61 กำหนดให้การแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการกสทช. กระทำโดยประธานกสทช. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกสทช.

อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจริงแล้วยังต้องอิงมาตรา 58 ที่กำหนดให้บอร์ดเป็นผู้พิจารณาออกระเบียบหลักเกณฑ์การสรรหา ทั้งเรื่องของอัตราค่าตอบแทน และเลือกตัวเลขาฯ กสทช. ด้วยเสียงข้างมาก หลังจากนั้นจึงให้ประธานบอร์ดลงนามเห็นชอบ

"สมัยที่เลือกนายสุภากร ตันทีสิทธิ์ เป็นเลขาธิการกสทช.บอร์ดก็มีหน้าที่ออกระเบียบการสรรหา และคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งประธานบอร์ดขณะนั้นคือ พล.อ.อ.ชเรศ ปุณศรี ก็ปฏิบัติตามระเบียบของกสทช.อย่างเคร่งครัด ไม่เหมือนกรณีของ "หมอไห่" ที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้"

ดังนั้น การสรรหาเลขาฯ กสทช.ครั้งนี้จึงมีพิรุธ ไม่มีเหตุผลในการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งสำคัญในกสทช. ตั้งแต่การประกาศสรรหา และการคัดเลือกที่ประธานใช้อำนาจเกินขอบเขต โดยที่ผ่านมาก็ได้สอบถามนายแพทย์ สรรณ ไปว่าเหตุใดจึงเลือกนายไตรรัตน์ แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นการพิจารณาดีลควบรวมกิจการ ระหว่าง AIS กับ 3BB คงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมที่พิจารณาดีลควบรวม บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE กับ บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ด้านได้ส่งผลสรุปมาให้บอร์ดครบทั้งหมดแล้ว โดยล่าสุดอนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่งส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้พิจารณาซึ่งดูแล้วคาดว่าจะสามารถเคาะได้ภายในวันนี้ (21 ก.ย.) เลย ■

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 21 กันยายน 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7268

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 44.42 Ad Value: 48,195.70

PRValue (x3): 144,587.10

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

## สังคมข่าวหุ้น

• เกียรติกิจ ว่องไวการ

...๕... หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ...๕... กสทช. นัดเคาะ 2 วาระใหญ่ ตั้งเลขานุการคนใหม่ และ ตีลควมรวมกิจการ 3BB กับ AIS งานนี้วัดกำลังกันทั้งสองฝ่าย ทั้งกลุ่มบอร์ดที่นำโดย นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานบอร์ด กสทช. และอีกกลุ่มหนึ่ง 4 บอร์ดที่ถูกอดีตเลขาฯ ฟ้องอยู่ขณะนี้ วาระของ 3BB คาดว่าจะเคาะได้เลย แต่วาระของเลขฯ คนใหม่ อาจยังไม่จบในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ ...๕... COCOCO โตดี วรรณ ชื่นป็น-เกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยโคโคไนท์ (COCOCO) คาดรายได้ปีนี้นับโต 30% จากปีก่อน โดยเป็นไปตามทิศทางของคำสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ นำโดย กะทิกระป๋อง กะทิพาสเจอร์ไรซ์ น้ํามะพร้าว น้ํามะพร้าวบรรจุกระป๋อง น้ํามะพร้าวพาสเจอร์ไรซ์ ขนมมะพร้าว และอาหารสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า Thaicooco และ Cocoburi ประกอบกับได้รับปัจจัยสนับสนุนจากประเทศจีนโดยเฉพาะออเดอร์จากผลิตภัณฑ์น้ํามะพร้าว นอกจากนี้ กลุ่มประเทศอื่น ๆ ยังมีออเดอร์

เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยฐานลูกค้าของ COCOCO มาจากต่างประเทศ 90 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและใต้, กลุ่มประเทศยุโรป, กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก, กลุ่มประเทศเอเชียใต้, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, กลุ่มประเทศโอเชียเนีย และกลุ่มประเทศแอฟริกา ...๕... SABUY พลาดเป้า องค์กรชัย ว่องไวการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ยอมรับรายได้ของบริษัทในปี 2566 ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 หมื่นล้านบาท ลงมาเหลือ 1.2 หมื่นล้านบาท หลังจากครึ่งปีแรกมีรายได้อยู่ที่ 5.8 พันล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้เข้ามาได้ เนื่องจากการ Console งบการเงินของ บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) และบมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) ยังไม่เข้ามา จากกระบวนการของดีลการแลกหุ้นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้รายได้ที่ประเมินไว้ 6 พันล้านบาท ไม่สามารถเข้ามาได้ทั้งหมด ...๕... MPIC เปลี่ยนชื่อใหม่ กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิมบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ซาลีคต้า จำกัด (มหาชน) โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ZALEKTA Public Company Limited

พร้อมกันนี้ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ บนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ เป็น ZAA ซึ่งชื่อใหม่ของบริษัทจะสอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกสามารถจดจำชื่อได้ง่ายขึ้น ...๕... SCI ควางานใหม่ เกียรติกิจ เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI ได้รับงานใหม่เพิ่มเติมเป็นงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่า 245 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นไตรมาส 3 เป็น 1,100 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีถึงปี 2567 ...๕... SINO เหนือจาง นันทมนัส วิทย์ศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เผยแผนการนำเงินระดมทุนในครั้งนี้นำไปขยายธุรกิจ โดยการลงทุนเพื่อขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ รวมถึงการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรต่างประเทศจำนวน 2 ราย ในประเทศมาเลเซียและเวียดนาม เพื่อลงทุนขยายกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อซัพพอร์ตธุรกิจหลัก คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาส 1/2567 ซึ่งรูปแบบการลงทุนจะต้องขึ้นอยู่กับพันธมิตรด้วย อย่างไรก็ตาม คาดจะช่วยขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมในภูมิภาคอาเซียน ■



หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ...ยอดจำหน่าย  
มากที่สุดของประเทศ...ฉบับประจำวัน  
พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566.....●  
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย  
สามัญครั้งที่ 78...เป็นเวทีโลกครั้งแรก  
ที่นายกฯเศรษฐา ทวีสิน เปิดตัวในฐานะ

นายกฯคนที่ 30 ของประเทศไทย...และ เป็นทวีปแรกในการเดินทางออกนอก  
ประเทศ...ประกาศจะทำหน้าที่เป็น เชลล์แมน ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน  
โดยเร็วที่สุด...เนื่องจากที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีการลงทุน จากต่างชาติเลย...  
ส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ...ที่ไม่สามารถจะเติบโตจาก  
ภายในได้...บทบาทของประเทศไทยที่จะไปแสดงวิสัยทัศน์ บนเวทีโลก...ตามที่  
ชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บทบาทของไทยด้านความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับ  
ความท้าทายระหว่างประเทศในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง  
ภูมิอากาศ...โดยยกตัวอย่างจาก โครงการโคกหนองนาโมเดล...ส่วนการทำหน้าที่  
เชลล์แมน...จะพบปะหารือกับ ซีอีโอ ของ กูเกิล ไมโครซอฟท์  
และ เทสลา...เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย...  
ส่องทีมไทยแลนด์ ที่ร่วมคณะ นายกฯเศรษฐา...ประกอบด้วย  
ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯและ รมว.ต่างประเทศ...ศรัณย์  
เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ...นฤตม์ เทอด  
สถิตย์ศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน...ถ้า  
ไม่ได้ข่าวดีการลงทุนกลับบ้าน...แสดงว่า ไม่คุ้มค่าเครื่องบิน  
เข้าเหมาลำ 30 ล้าน...จริงมะ.....● เอ้า ที่เป็นสัญญา  
บนเวที เปิดมุมมอง พลิกอนาคต ในงานเสวนา Thairath  
Forum 2023...สดถาวรค่าครองชีพ ปัญหาปากท้อง  
ชาวบ้าน เป็นวาระเร่งด่วน...วิชาฟรีนักท่องเที่ยวจีน ใน  
วันที่ 25 ก.ย.เป็นต้นไป ตั้งเป้าไตรมาสที่ 4 จะมีรายได้จาก  
นักท่องเที่ยวจีน 35,000 ล้านบาท...ที่จะทำควบคู่ไปด้วย  
พักนี้รถยนต์-บัตรเครดิต...สำหรับ กระเป๋าเงินดิจิทัล  
เปิดตัวไม่เกินไตรมาสที่ 1 ปี 2567...ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท  
ที่จะประกาศในเดือน พ.ย.ที่จะถึงนี้...พุ่งเป้าหารายได้ จากการเก็บภาษีที่ดิน โรงเรือน  
โดยเฉพาะ ภาษีมรดก คาดจะเก็บได้ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี...ไม่น้อยหน้า โดย  
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน ทำแล้ว ทำต่อ...รัฐบาลเตรียมลด  
ค่าไฟให้สองต่อ เหลือ หน่วยละ 3.99 บาท...ที่มีข่าวดีกว่านั้น...พีระพันธุ์ ยัง  
โพสต์ข้อความ...ไทยชนะคดี โอบเวลล์ ที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในการยกเลิกสัญญา

จาก กระทรวงคมนาคม และ รฟท. เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ามาลงทุน 56,000 ล้านบาท...หลัง ศาลปกครอง มีคำพิพากษาถอนคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการ ที่ให้ คมนาคม และ การรถไฟ ชดใช้ ค่าโง่โง่โง่โง่ 2.4 หมื่นล้านพร้อม ดอกเบี้ย... **โซ่ผลงานรัฐบาลชุดที่แล้วพอมปากหอมคอ.....●** การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ทั้งท้าย... โฟกัสไปที่ตำแหน่ง *ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม... มนพร เจริญศรี... ที่ชื่อ สรพันธ์ คุณากรวงศ์... นามสกุลเดียวกับสามี แพทองธาร ชินวัตร... เป็นธรรมชาติของการเมืองไทย.....●* เรียบร้อยโรงเรียน มท. หนุ... ครม. ไฟเขียว แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ในกระทรวงมหาดไทย 24 ราย... รองปลัดกระทรวง 1 ราย ข้าราชการวิทย์ เทรรัตน์ ผู้ว่าฯ ตราด เป็นรองปลัดมหาดไทย... อธิบดี 3 ราย อรรถวิทย์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมการปกครอง... ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน... ไชยวัฒน์ จุนธิระพงศ์ *ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... ที่เหลือเป็นผู้ว่าราชการและผู้ตรวจราชการ อีก 20 ตำแหน่ง... ส่วนความเหมาะสมในการแต่งตั้งโยกย้าย รับ รมต. มหาดไทยคนใหม่... กรมเป็นเครื่องชี้เจตนา.....●* กรณีมีกระแสข่าว ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ขอเข้าโครงการพักการลงโทษ... มีเหตุพิเศษ *เจ็บป่วยร้ายแรง หรือมีอายุ 70 ปีขึ้นไป... สุทธิ สุธีวงศ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ ยืนยัน ทักษิณ และ ครอบครัว ยังไม่ได้มีการยื่นขอพักโทษ... ตามระเบียบแล้ว นักโทษจะต้องจำคุกไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของโทษจำคุกที่ได้รับ... แปลว่า ทักษิณ จะต้องรับโทษจำคุกอีกไม่น้อยกว่า 4-5 เดือนจึงจะเข้าเรือนจำ... จบข่าว.....●* บรรทัดนี้เห็นด้วยกับ สุภัช สุขลาสัย กรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์... ที่จัดทำ *ดัชนีราคาในกิจการโทรคมนาคม เป็นครั้งแรกของประเทศไทย... จัดทำต้นแบบดัชนีราคาตอบราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน และแบบเติมเงิน รวมถึงราคาอินเทอร์เน็ตบ้าน... เพื่อตอบคำถามว่าปัจจุบัน คนไทยจ่ายค่าบริการแพงขึ้นหรือถูกลง... พบว่า มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กว่า 126.4 ล้านเลขหมาย... สูงกว่าจำนวนประชากรเกือบเท่าตัว... กลายเป็นสินค้าจำเป็น เช่นเดียวกับ น้ำมัน ค่าไฟ ราคาน้ำมัน... ผลจาก*

การจัดทำดัชนีราคาค่าโทร.ครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นผลของการ **ควบรวม** กิจการโทรคมนาคม... หากผลออกมาว่าราคาแพงขึ้น **กสทช.** ต้องเข้าไปกำกับดูแล... ในฐานะผู้บริโภคอยากให้ตรวจสอบ **คุณภาพ** การให้บริการที่มีคุณภาพลดลง อีก

กระทอก **อินเตอร์เน็ต 5จี** คิคๆคักๆ **พับผ่า.....** ●ข่าวประชาสัมพันธ์ **กิตติพงษ์** ประพัฒน์ทอง ผอ.ภูมิภาคภาคกลาง ททท. ร่วมมือกับ **บริษัท นิสชิน ฟู้ดส์** แดลงข่าวความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ **ปะหมี่** **กิ่งสำเร็จรูปแบรนด์นิสชิน** โดยร่วมกันออกแบบของบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ในกลุ่มสินค้า Thai Signature 4 รสชาติ และผลิตภัณฑ์ใจ 2 รสชาติด้วยการนำภาพและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์บนของสินค้า เป็นโอกาสในการสร้างกระแสการรับรู้ นำไปสู่ประสบการณ์เดินทางค้นหาอาหารไทยในพื้นที่ด้วยตัวเอง... ไทยเที่ยวไทย **อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ** รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว และ **ศิรินุช จันทาพูน** นายอำเภอเนินมะปราง ร่วมทำพิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยว 20 Meaningful Routes Ready-Set-Zero ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน ที่ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก... 13.00 น. **สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย** พร้อม 12 สมาคมภาคีสมาชิก ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เปลี่ยนผ่านก้าวสู่ “**สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย**” และงานเสวนาพิเศษ “**ไทยในสถานการณ์ SDGs : บทบาทสื่อมวลชนเป็นอย่างไร**” ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์..... ●

“อินทรีเหล็ก”



☑ ฟังความคิดเห็น....ณพวุฒิ จุลไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการโทรคมนาคม เปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ “Public Hearing” ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์